



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์
สคค.กรุงเทพมหานคร อินโดนีเซีย
วันที่ 11 - 15 เมษายน 2565

Tiket.com จากอินโดนีเซีย ประเมินความคุ้มค่าควรวรม Blibli ก่อนเสนอขาย
หุ้น IPO 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ



จากรีตา /10 เมษายน 2022 (Bloomberg) : มีรายงานจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Tiket.com บริษัทให้บริการท่องเที่ยวออนไลน์สัญชาติอินโดนีเซียที่กำลังมีพิจารณาการควบรวมกิจการของตนเข้ากับ Blibli แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเจ้าดัง แห่งชาวเสริมว่าบริษัทท่องเที่ยวรายนี้เคยได้รับข้อเสนอควบรวมกับ PT Global Digital Niaga หรือที่รู้จักในชื่อทางการว่า Blibli ล่วงหน้าก่อนที่มีแผนจะเปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชน ซึ่งราคาหุ้นในการเปิดขายหุ้นครั้งแรกสำหรับการควบรวมบริษัทครั้งนั้นเคยสูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยทั้งสองบริษัทวางใจให้กลุ่มบริษัท Djarum เป็นผู้หนุนหลัง

Tiket มีความประสงค์จะเปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชนผ่านการควบรวมกิจการ โดยมีบริษัทที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อการควบรวมกิจการเป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ การเจรจาระหว่าง Tiket กับ COVA Acquisition Corp. ได้สิ้นสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาแต่การตัดสินใจใด ๆ ยังไม่เกิดขึ้น โฆษกประจำบริษัท Tiket ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น ในขณะที่ตัวแทนของ Blibli ไม่ได้ตอบโต้ใด ๆ ต่อข่าวการควบรวมกิจการ รวมทั้ง COVA เองไม่ได้ตอบข้อซักถามทั้งทางโทรศัพท์หรืออีเมลใด ๆ จากสื่อมวลชน ความเป็นไปได้ในการควบรวมกิจการเริ่มขึ้นเนื่องจากสตาร์ทอัปในอินโดนีเซียหลายเจ้าเริ่มเสนอขายหุ้นของบริษัทเป็นครั้งแรกให้กับสาธารณชน แม้ว่าการกระทำเช่นนี้จะไม่น่าเป็นที่นิยมในประเทศอื่นทั่วโลก เช่นเดียวกับ GoTo Group บริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งมีรายได้จากการขายหุ้นต่อสาธารณชนได้มูลค่าถึง 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในการประกาศขายหุ้นต่อสาธารณะในเดือนที่ผ่านมา และจะเริ่มมีการซื้อขายหุ้นอย่างเป็นทางการวันจันทร์นี้

George Hendrata CEO ของ Tiket ให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg TV เดือนพฤษภาคม 2022 ที่ผ่านม่ว่า “นอกเหนือจากแนวทางการควบรวมกับที่บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการควบรวมกิจการเสนอมานั้น Tiket ยังพิจารณาการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชน เช่นกัน

Tiket ก่อตั้งขึ้นในปี 2011 และถูกซื้อโดย Djarum Group ในปี 2017 ตัวแพลตฟอร์มของ Tiket อำนวยความสะดวกผู้ใช้งานในการ ซื้อตั๋วเครื่องบินและรถไฟ รวมทั้งจองโรงแรมและสถานในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น คอนเสิร์ต ทั้งยังมีพันธมิตรเป็นสายการบินกว่า 90 ราย และห้องพักรูปแบบต่าง ๆ ในระบบอีก 2.8 ล้านห้อง

Bloomberg News รายงานต่อว่า Blibli อยู่ในระหว่างดำเนินงานร่วมกับ Credit Suisse Group AG และ Morgan Stanley เรื่องการทำ IPO ที่วางแผนไว้ ทั้งนี้ ตามข้อมูลที่ระบุไว้บนเว็บไซต์หลัก Blibli ซึ่งก่อตั้งในปี 2011 เป็นร้านค้าออนไลน์ซึ่งจัดจำหน่ายสินค้าประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ และมีพันธมิตรในธุรกิจกว่าหนึ่งแสนราย – Bloomberg

วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรับตัวของภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการไทย

อินโดนีเซียมีเศรษฐกิจดิจิทัลที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีสตาร์ทอัพที่กลายเป็นบริษัทยูนิคอร์นแล้ว 6 บริษัท ครอบคลุมทั้งภาคการค้า บริการ และการเงิน ทำให้สตาร์ทอัพรายอื่นๆ พยายามพัฒนาตนเองรวมทั้งควมรวมกิจการเพื่อให้บริษัทให้บริการทางดิจิทัลได้ครอบคลุมขึ้นและแข่งขันกับรายใหญ่ได้ โดยล่าสุดมีข่าวว่า Blibli.com ร้านค้าออนไลน์ซึ่งจัดจำหน่ายสินค้าประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็นพันธมิตรกับ สคต.ณ กรุงจาการ์ตา ในการผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียกำลังพิจารณาควมรวมกิจการกับ ticket.com ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านสนนการและการเดินทาง ซึ่งจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างก้าวกระโดดและเป็นผลดีต่อการส่งเสริมสินค้าไทยในตลาดอินโดนีเซียต่อไป